

Vinamilk đồng hành cùng ngành y tế chăm sóc sức khỏe cộng đồng

17:16 26/02/2025

Tác giả: Đang cập nhật

Vinamilk đã đồng hành cùng với hơn 1.000 nhân viên y tế, runner tại giải chạy “Run with me - cộng đồng khỏe” nhân kỉ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2025). Đây là một trong nhiều hoạt động Vinamilk phối hợp cùng ngành y trong suốt thời gian qua hướng đến chăm sóc sức khỏe người Việt.

Giải chạy “Run with me - cộng đồng khỏe” là một hoạt động ý nghĩa nằm trong chuỗi chương trình hướng đến kỉ niệm 70 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam năm nay. Hoạt động được tổ chức ngày 23/2 tại Hà Nội, thu hút gần 1.000 các cán bộ ngành y tế, nhằm lan tỏa hình ảnh đẹp của các y bác sĩ trong đời sống, đồng thời khuyến khích cộng đồng xã hội nâng cao tinh thần rèn luyện sức khỏe, duy trì lối sống lành mạnh, hướng đến sức khỏe toàn diện cả về thể chất và tinh thần.

Là đơn vị đồng hành cùng chương trình, bên cạnh hỗ trợ công tác tổ chức, có hơn 8.600 hộp sữa tươi 100% đã được Vinamilk gửi tặng trong bộ race kit và tại các trạm dừng để tiếp thêm năng lượng cho các runner và y bác sĩ, nhân viên y tế.



Vinamilk đồng hành cùng hơn 1000 các y bác sĩ, nhân viên y tế, runner tham gia giải “Run with me - cộng đồng khỏe”

Ngoài các cán bộ ngành y, cộng đồng runner và các nhân viên của Vinamilk cũng đã cùng tham gia giải chạy để lan tỏa tinh thần “chạy để khỏe và lan tỏa yêu thương”. Theo Ban tổ chức, toàn bộ số tiền bán BIB trong sự kiện sẽ được sử dụng để ủng hộ quỹ hỗ trợ bệnh nhân gặp hoàn cảnh khó khăn của ngành y tế và tổ chức các chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng.



Hơn 8.600 sản phẩm sữa đã được Vinamilk tiếp sức cho các runner và y bác sĩ, nhân viên y tế trong giải chạy

“Giải chạy là một hoạt động rất ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, một nghề vô cùng cao quý. Hoạt động không chỉ kết nối cộng đồng, mà còn là dịp để thể hiện sự trân trọng đến các y bác sĩ, nhân viên y tế dành tâm huyết để chăm lo sức khỏe cho người dân. Càng ý nghĩa và nhân văn hơn nữa khi giải chạy còn đóng góp cho các chương trình hỗ trợ cộng đồng, bệnh nhân khó khăn”, ông Lê Văn Đức, Giám đốc Marketing kênh Y tế, Vinamilk, chia sẻ. Nhân dịp này Vinamilk đến thăm nhiều đơn vị y tế và các y bác sĩ đầu ngành; đồng thời hỗ trợ Sở Y tế TP. Cần Thơ, Sở Y Tế tỉnh Bình Dương gần 15.000 sản phẩm các loại (như sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100%, sữa





Thăm và chúc mừng bệnh viện và các y bác sĩ nhân ngày Thầy Thuốc Việt Nam

Cùng ngành y chăm sóc sức khỏe người Việt

Là công ty dinh dưỡng hàng đầu tại Việt Nam, Vinamilk chia sẻ sứ mệnh với ngành y tế là chăm sóc sức khỏe cho người dân. Doanh nghiệp đã đồng hành trong nhiều chương trình hợp tác và hoạt động nhằm nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng việc kết hợp dinh dưỡng phù hợp với chăm sóc y tế. Trong năm, Vinamilk đã hợp tác với 70 bệnh viện trên cả nước để tổ chức gần 350 chương trình truyền thông, chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng... cho nhiều đối tượng, hướng đến nâng cao sức khỏe người dân.

Cụ thể như việc triển khai hợp tác chiến lược và tổ chức các chương trình chăm sóc dinh dưỡng cho bà mẹ, trẻ em, bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh - Trung Tâm Tiêm chủng VNVC và các cơ sở y tế tư nhân, quốc tế lớn.





Vinamilk hợp tác cùng bệnh viện, trung tâm tiêm chủng thực hiện các chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng, tặng sản phẩm dinh dưỡng cho người đến khám bệnh

Trong các hợp tác trên, Vinamilk tặng các sản phẩm dinh dưỡng như sữa chua uống men sống hỗ trợ tăng cường đề kháng Probi, sữa uống dinh dưỡng ColosGold,... cho trẻ em, thai phụ và bệnh nhân cần được bổ sung dinh dưỡng. Đồng thời truyền thông giáo dục về nâng cao sức khỏe, tư vấn kiến thức dinh dưỡng cho đa dạng các đối tượng như mẹ bầu, trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ, người lớn tuổi, người có bệnh nền... Doanh nghiệp cũng phối hợp với bệnh viện, đơn vị y tế nghiên cứu sản phẩm dinh dưỡng chuyên biệt.

Ngoài ra, nhãn hàng Vinamilk Sure Prevent Gold cũng cùng Hội Người cao tuổi và các y bác sĩ khám sức khỏe tổng quát cho hơn 50.000 người cao tuổi tại 160 điểm trên khắp Việt Nam. Chương





Nhãn hàng Vinamilk Sure Prevent Gold cũng cùng Hội Người cao tuổi và các y bác sĩ khám sức khỏe tổng quát cho người cao tuổi tại thị trấn Vĩnh Thuận, Kiên Giang

Nhiều chương trình của các hội y khoa, đơn vị y tế trên cả nước luôn có sự chung tay thực hiện của công ty sữa hàng đầu Việt Nam, như các chương trình như: Nâng cao kiến thức, kỹ năng cho hơn hàng ngàn lượt cán bộ nhân viên y tế; tổ chức các chương trình nhằm thực hiện mục tiêu chăm sóc sức khỏe cho 1 triệu người cao tuổi Việt Nam, hỗ trợ mổ tim cho các bệnh nhân, bệnh nhi nghèo trên cả nước.

PV

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/vinamilk-dong-hanh-cung-nganh-y-te-cham-soc-suc-khoe-cong-dong>